



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโดยวิธีการสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดหลักสูตร/สาขา ดังนี้

สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๐๑	นางสาวจิตต์จี จิตต์พิศาล

สังกัดศูนย์ภาษา

๒. การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๒๐๑	นางสาวณัชชา อ่อนสัมพันธุ์

ตารางสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันที่ เวลา	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ และเวลาสอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป	ความรู้ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งการสอบ สอน และการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สอบเตรียม แผนการสอนมา ๑ รายวิชา และการสอนมา อย่างน้อย ๑ รายวิชา โดยใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุม สสร. ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคาร ส่งเสริมการเรียนรู้

/วันที่ เวลา

วันที่ เวลา	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ และเวลาสอบ
ศูนย์ภาษา วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป	ความรู้ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งการ สอบสอน และการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สอบเตรียม แผนการสอนมา ๑ รายวิชา และการสอนมา อย่างน้อย ๑ รายวิชา โดยใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี ณ ห้อง LC202 ชั้น ๒ อาคาร ๗๕ ปี วไลยอลงกรณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที